

ปีที่ 40 ฉบับที่ 103 วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สนส. จัดอบรมบทบาทหน้าที่ของครูแนะแนวในยุคประชาคมอาเซียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการประชุมสัมมนาเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2554 โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ระบบและบทบาทหน้าที่ของครูแนะแนวในยุคประชาคมอาเซียน” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จิรวัดน์ วีรังกร นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากร ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม

อาจารย์สมพงศ์ เหมือนเพชร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า การจัดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ให้แก่ครูแนะแนวของจังหวัดนครราชสีมาในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของครูแนะแนวในยุคประชาคมอาเซียน เพราะประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นี้ จึงทำให้หน่วยงานส่วนใหญ่ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ยุคประชาคมอาเซียน หลังจากที่ให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของครูแนะแนวในยุคประชาคมอาเซียนแล้ว สำนักส่งเสริมฯ จะสอดแทรกความรู้ในเรื่องของการรับนักศึกษาโดยการคัดเลือกตรงทุนการศึกษาและสวัสดิการในมหาวิทยาลัยฯ และคณบดีทั้ง 5 คณะ จะมาแนะนำหลักสูตรของแต่ละคณะ การจัดอบรมในครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้เชิญครูแนะแนวของแต่ละโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมโรงเรียนละ 2 คน ขณะนี้มีการตอบรับมาจากโรงเรียนต่าง ๆ จะเข้าร่วมกว่า 100 คน โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

- 08.30 – 09.00 น. อธิกรณบติกล่าวต้อนรับ
- 09.00 – 12.00 น. “ระบบและบทบาทหน้าที่ของครูแนะแนวในยุคประชาคมอาเซียน”
การบรรยายพิเศษโดย ดร.จิรวัดน์ วีรังกร นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 13.00 – 13.30 น. การรับนักศึกษาโดยการคัดเลือกตรง ทุนการศึกษาและสวัสดิการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
- 13.30 – 14.30 น. คณบดีทั้ง 5 คณะ แนะนำหลักสูตรของแต่ละคณะ
- 15.15 น. ปิดการประชุม



สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกษะติดสถานการณ์

ม.ราชภัฏนครฯ ประกาศรับนักเรียน นักศึกษา
เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ โดยวิธีคัดเลือกตรง ปีการศึกษา 2555



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีความประสงค์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2555 โดยวิธีการคัดเลือกตรง เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้

คุณสมบัติด้านความรู้

ต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเทียบเท่า

ประเภทการคัดเลือก

ประเภททั่วไป

เป็นการคัดเลือกจากผู้สมัครทั่วไปจากโรงเรียนต่างๆ ที่นักเรียน/นักศึกษามีคุณสมบัติตามบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย

ประเภทยกเว้นค่าเล่าเรียนและที่พัก

เป็นการคัดเลือกผู้สมัครจากประเภททั่วไปและมีความประสงค์ขอรับทุนซึ่งต้องมีคุณสมบัติ พื้นฐานความรู้ตามข้อ 1 (ตามประกาศ) และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนน 4.00 รับจำนวน 10 ทุน

สิทธิที่จะได้รับ

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นการชำระเงินค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนวิชาเรียน รวมทั้งค่าบำรุงหอพักทุกภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลักสูตรขณะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครศรีธรรมราช

การสมัคร

สามารถสมัครได้ที่ www.nstru.ac.th โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนลงในใบสมัคร สามารถเลือกสมัครได้ 3 สาขาวิชา แต่สมัครในคณะเดียวกันได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชา โดยเรียงลำดับความต้องการ ยกเว้นผู้สมัครคณะครุศาสตร์ เลือกได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น สมัครภายในวันที่ 6 มกราคม 2555

(อ่านต่อหน้า 3)

ม.ราชภัฏนครฯ ประกาศรับนักเรียน นักศึกษา เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ (ต่อจากหน้า 2)

การคัดเลือก

ประเภทคัดเลือกทั่วไป ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี, 5 ปี มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกโดยวิธีการดังต่อไปนี้ สอบวัดความรู้พื้นฐานในวันที่ 11 มกราคม 2555 เวลา 09:00-12:00 น. ห้องสอบให้ตรวจสอบจากประกาศที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 หรืออินเทอร์เน็ต (<http://www.nstru.ac.th>) ในวันที่ 8 มกราคม 2555 และให้เตรียมดินสอค่า 2B มาในวันสอบด้วย

ยกเว้นคณะครุศาสตร์สอบวัดแววจความเป็นครู, และสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชา ในวันที่ 11 มกราคม 2555 เวลา 13:00- 16:00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ห้องสอบให้ตรวจสอบจากประกาศที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 และให้เตรียมดินสอค่า 2B มาในวันสอบด้วย)

สอบสัมภาษณ์

ในวันที่ 18 มกราคม 2555 เวลา 09:00-12:00 น. ห้องสอบให้ตรวจสอบจากประกาศที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 หรืออินเทอร์เน็ต (<http://www.nstru.ac.th>) ในวันที่ 15 มกราคม 2555

ประเภทยกเว้นค่าเล่าเรียนและที่พัก ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี มหาวิทยาลัย จะคัดเลือกตามข้อ 4.1 (ดูจากประกาศ) และให้นักเรียน/นักศึกษาเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุน ในวันที่ 18 มกราคม 2555 เวลา 13:00-15:00 น. ณ สำนักงานคณะที่สมัคร

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 22 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หรืออินเทอร์เน็ต (<http://www.nstru.ac.th>)

การรายงานตัว

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกรายงานตัวในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08:00 - 15:00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมชำระเงินในอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบในวันประกาศผลการคัดเลือก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.nstru.ac.th>





บก.มหาชัยसार ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทไชติ

พิธีสุนัอักษร อัฒสํำเนา นายกัองภพ ปรึษาซาญ

สวัสดีคะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พาทเที่ยงประจำวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ตรงกับเดือน 12 วันขึ้น 12 ค่ำ ปีเถาะ

ฤดูกลืนปนีจวนจะลันสุด (ในวันที่ 10 พฤศจิกายน) รัยะนีพุทธรึษัหลายวัดจึงบอกบุญมายังมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยหาบัจจ่ายไปประกอบกลืน เสารัอาทึตัยที่ผ่านมานีจึงกลายเป็นวัน “กลืนซุก” ไปโดยอัติโนมัติ

เมือวันที่ 5 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น. กลืนพระราชาทานกรัทรวงคึษาการมาทอที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร มหาวิทยาลัยสง รศ.วิมล ดำศรี ไปเป็นผู้แทนร่วมทอ วันเดียวกันเวลา 14.00 น. กลืนสามัคคึวัดคลอง อติตรมว. ชินวรรณ บุญยเกียรติ ไปเป็นประธาน มหาวิทยาลัยสงอาจารย์ณรงค์ อนุทอง ไปเป็นผู้แทนทอ ส่วนที่วัดปายาง ตำบลทํำงิ้ว ทอเวลา 11.00 น. คุณสุกััญญา สุทธิซาติ และคุณสุจินต์ จุลแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำอาคารและออฟฟิศ 12 คนเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปร่วมทอ ราชการนี้ได้บัจจ่ายประกอบกลืนไป 2,461 บาทด้วย

ส่วนวันอาทึตัยที่ 6 พฤศจิกายน ทอพร้อมกันสองวัดคึอวัดหน้าพระบรมธาตุกับวัดพระนคร พุมวัดแรก ได้ 1,910 บาท ส่วนวัดหลังได้ 1,090 บาท ทั้งสองวัดมีผู้นำไปทอแล้ว ผู้ใดได้บรึจาคหรือร่วมอนุโมทนา ก็ขอให้ได้รับส่วนบุญโดยทั่วกัน

ผากโครงการดี ๆ ไว้พิจารณาเข้าร่วม นั้นคึอโครงการจิตอาสา ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช 84 พรรษา ณ วัดเขาเหล็ก ในระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายนนี้ โดยมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพจัดมีคํำกล่าวทํำหากฝึกจิตแล้วเราสามารถทํำลึงต่าง ๆ ได้ดีขึ้้น ไม่คํำยผิดพลาด เพราะมีสติสมบูรณัขึ้้นสามารถทํำงานได้มากขึ้นและได้ผลดีอย่างมีประสิทธิภาพ ทํำให้โรคภัยไข้เจ็บบางอย่างหายไปได้ ทํำให้เป็นคนมีอารมณัเยือกเย็น มีความสุขใจได้มาก มีผิวพรรณผ่องใส มีจิตใจเบิกบาน และมีอายุยึ้นลึงที่กล่าวมาจะเป็นจริงหรือไม่เป็นเรื่องที่น่าพิสุจนั หากสนใจไปพิสุจนัล้งซึ้อได้ที่สำนักงานอธิการบดี หรือแจ้งโดยตรงที่เลขาฯ สภาคณาจารย์ฯ คุณจूरึรัตน์ เสนาะกรรณ 086-6845049



คุณจूरึรัตน์ เสนาะกรรณ
เลขานุการสภาคณาจารย์ฯ

ในช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคมที่ผ่านมา บุคลากรของเราได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปหลายท่าน รายแรกคุณทัศนัย พาเจริญ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยฯ สูญเสียคุณแม่ รายที่สองคุณนิยม เมืองแดง สูญเสียคุณพ่อ และรายที่สามคุณสาคร ศิริเพชร สูญเสียคุณตา ทั้งสามท่านได้ฝากขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ ขอให้กุศลผลบุญที่ได้กระทํำร่วมกันในครั้งนี้ จงส่งผลให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป ปิดท้ายพาทเที่ยงด้วยคํำคมสุภาสิตจีน “บางครั้งคนเราก็ล้งเล็ได้ มีช่วงเวลาสองจิตสองใจได้ แต่ต้องฝึกให้เป็นคนตัดสินใจเร็ว ถ้าล้งเลนนานมีแต่จะเสียการ” สวัสดีคะ